

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานของ อลิอันซ์ ออยุธยา ในปี ๒๕๖๖

โครงการมหามิตร “THINK ทิ้ง ... ชีวิต” นิทรรศการเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการทิ้งขยะในสังคม

นิทรรศการที่เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มมหามิตรที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง และต้องการสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในสังคม

อลิอันซ์ ออยุธยา ได้ร่วมกับกลุ่มมหามิตรและพันธมิตรด้านการจัดการขยะ จัดงาน THINK ทิ้ง ... ชีวิต ขึ้น ด้วยแนวคิดการใช้ศิลปะและกิจกรรมมาสร้างแรงบันดาลใจ สู่การตระหนักคิด สร้างจิตสำนึก และเปลี่ยนแปลงสู่พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคนเมือง

ความตั้งใจของการจัดงานครั้งนี้ คือการที่ อลิอันซ์ ออยุธยา อยากมาบอกให้ทุกคน “เลิกมักง่ายเถอะ” “มาแยกขยะกันเถอะ” เพราะปัญหาขยะจะไม่มีวันแก้ได้ ถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ช่วยกัน โดยภายในงานนอกจากจะทำให้ผู้ร่วมงานเห็นปัญหา รู้ข้อเสียของการเท-รวมแล้ว ยังมีการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ พร้อมนำเสนอตัวช่วยที่จะมาสร้างมูลค่าให้ขยะที่ได้รับการแยก ตลอดจนทางเลือกใหม่ ๆ ในการลดการสร้างขยะ โดยเฉพาะขยะเสื้อผ้า ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่

- 1) ห้องเปลี่ยนใจ โรงหนังโรงเล็กที่บอกเล่าเรื่องราวการทำงานของพนักงานเก็บขยะ อาชีพที่หลายคนมองข้าม
- 2) กิจกรรม ทิ้ง ... ชีวิต กิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมงานรับบทเป็นพนักงานเก็บขยะ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความลำบากและการเสี่ยงอันตรายจากการจัดการขยะที่ถูกเท-รวม และจบกิจกรรมด้วยการให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองแยกขยะตามแบบฉบับของดอยตุง และเรียนรู้วิธีจัดการขยะเศษอาหารในรูปแบบต่าง ๆ
- 3) ทางเลือกคนกรุง ตัวช่วยที่จะมาเปลี่ยนให้ขยะของคุณมีมูลค่าขึ้นมา
- 4) ตลาดแลกเปลี่ยนแฟชั่น อีกทางเลือกสำหรับคนชอบแต่งตัว แบบไม่ให้เสื้อผ้าไม่ล้นตู้ และลดการสร้างขยะเสื้อผ้า ที่เป็นขยะอีกประเภทที่จัดการยากที่สุด
- 5) งานศิลปะ ทิ้ง ... ชีวิต การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินผู้ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ได้นำของเหลือใช้และส่วนเกินต่าง ๆ มาดัดแปลงสร้างสรรค์เป็นผลงานที่น่าสนใจ



งานครบรอบ อลิอันซ์ ออยุธยา 72 ปี มีแต่ให้

ปี ๒๕๖๖ ถือเป็นก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 ของ อลิอันซ์ ออยุธยา ที่ได้ให้บริการและมอบความคุ้มครองให้แก่คนไทย โดยได้มีการจัดงานเพื่อฉลองการครบรอบขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมเชิงชุมชนให้ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และลูกค้าร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “อลิอันซ์ ออยุธยา 72 ปี มีแต่ให้” กับกิจกรรม “6 การให้ เพื่อ 7 หน่วยงาน” ตอกย้ำจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ที่ทุกคนสามารถทำได้ โดยในงานมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ร่วมงาน มาร่วมกัน “ให้” ผ่านการให้ ทั้ง 6 ดังนี้

“ให้ใจ” ร่วมบริจาคร่างกายและดวงตากับสภากาชาดไทย

“ให้เลือด” ส่งต่อเลือด เพื่อต่อชีวิตคนอื่นกับหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

“ให้การสนับสนุน” สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานเพื่อสังคม อย่าง มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการร่อยพลังการศึกษา (มูลนิธิยุวพัฒน์) และ Artstory By AutisticThai ผ่านการสนับสนุนสินค้าของมูลนิธิ และการบริจาคเงินสนับสนุนการทำงาน

“ให้ของ” ส่งต่อของไม่ใช้แล้วสภาพดี ให้ศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อกระจายสู่ชุมชนที่ขาดแคลน

“ให้อิ่ม” ร่วมส่งอาหารเข้าธนาคารอาหารออนไลน์ Cloud Food Bank เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่ต้องการ กับมูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ชสทีแนนซ์

“ให้โอกาส” ส่งต่อขยะรีไซเคิลให้ได้อนกกลับไปเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง กับรีไซเคิลเดย์



วิ่งเพื่อการกุศล Allianz World Run

Allianz World Run กิจกรรมวิ่งประจำปีของกลุ่มอลิอันซ์ ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในกลุ่มพนักงานและครอบครัวของพนักงานอลิอันซ์ทั่วโลก โดยกิจกรรม “Allianz World Run” เป็นการแข่งขันวิ่งระหว่างอลิอันซ์ ในแต่ละประเทศ โดยประเทศที่ชนะ จะได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มอลิอันซ์ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานการกุศล หรือองค์กรทางสังคมในประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์ในมิติด้านสังคมของประเทศนั้น ๆ

ในปี ๒๕๖๖ อลิอันซ์ ออยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมนี้ภายใต้ชื่อทีม One Thailand โดยมี พนักงานตัวแทน ลูกค้า และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม โดยทีม One Thailand ชนะการแข่งขัน ๒ รางวัล และ ได้นำเงินรางวัลมาสนับสนุนการทำงานของ มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ชีสทีแนนซ์ โครงการธนาคารอาหารออนไลน์ (Cloud Food Bank)



โครงการครัวรักอาหาร และโครงการรักมืออาหารโรงเรียน (Rescue Kitchen & Healthy School Lunch Program)

อลิอันซ์ ออยุธยา ได้ร่วมกับมูลนิธิริสโกลาร์ส ออฟ ชสทีแวนซ์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา ในกลุ่มพนักงานผ่านการเข้าครัวทำอาหาร โดยในปี ๒๕๖๖ พนักงานอลิอันซ์ ออยุธยา ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและโรงเรียน ด้วยการปรุงอาหารส่วนเกิน และส่งต่อเป็นมืออาหารคุณภาพให้ผู้ที่ขาดแคลน ได้มากกว่า 1,700 มื้อ



บริจาคเลือด

อลิอันซ์ ออยุธยา ได้ร่วมกับสภาทนายไทย ในการเป็นศูนย์บริจาคเลือดสัญจร โดยได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ตัวแทน และผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมบริจาคเลือดด้วย โดยในปี ๒๕๖๖ มีผู้สนใจร่วมบริจาคเลือดผ่านศูนย์บริจาคเลือดสัญจร อลิอันซ์ ออยุธยา จำนวน ๔๔๙ คน และได้เลือด ๓๖๕ ยูนิต



ธนาคารขยะรีไซเคิล (Eagle Waste Bank)

กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานและคนทั่วไปแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน แล้วนำมาส่งต่อให้กับ รีไซเคิล เดย์ สัจจร ที่ อลิอันซ์ ออยุธยา สำนักงานใหญ่ เพื่อแลกเป็นคะแนนสะสม และรับของใช้ต่าง ๆ โดยมี วัตถุประสงค์หลัก มุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมการแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะไปบ่อฝังกลบ

กิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง อลิอันซ์ ออยุธยา และ รีไซเคิล เดย์ ที่ต้องการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของขยะ และใส่ใจในการทิ้ง โดยขยะที่นำมาส่งต่อ นั้น ต้องเป็นขยะที่สะอาดไม่ปนเปื้อนเศษอาหาร และแยกเป็นประเภท ซึ่งกิจกรรมนี้ กำหนดจัดขึ้นในทุกไตรมาส



สนับสนุนประกันชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพเรนทร

อลิอันซ์ ออยุธยา ได้มอบความคุ้มครองให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์กู้ชีพเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ด้วยความตระหนักถึงความเสียสละ และทุ่มเท ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์กู้ชีพเรนทร ที่เป็นหน่วยงานที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันถ่วงที